

การระบุเชื้อชาติและ ชาติพันธุ์ด้วยตนเองโดย สมัครใจ

กระบวนการใหม่ซึ่งจะเริ่มในเดือนมกราคม 2025 ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของตนเองแก่กรมสรรพากรแห่งรัฐออริกอน (Oregon Department of Revenue) เมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การดำเนินการเช่นนี้คืออะไร

การระบุตัวตนด้วยตนเองคือเมื่อผู้เสียภาษีเลือกที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของตนเองแก่ Oregon Department of Revenue

ในการให้ข้อมูล ผู้เสียภาษีจะใช้แบบฟอร์มแยกต่างหากที่แนบมาพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของ Oregon บุคคลที่ไม่มีข้อกำหนดให้ยื่นแบบการคืนภาษีเงินได้ สามารถยื่นแบบฟอร์มแยกต่างหากได้ที่ Revenue Online

เหตุใดเราจึงขอข้อมูลนี้

คำตอบของคุณต่อคำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์จะช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยของรัฐวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมกันในนโยบายภาษี งานวิจัยของพวกเขาจะให้ข้อมูลในการหารือเกี่ยวกับนโยบายภาษีในปัจจุบันและอนาคต

การมีส่วนร่วมของผู้เสียภาษีทั่ว Oregon มีความสำคัญ ยิ่งผู้เสียภาษีที่เลือกแบ่งปันข้อมูลเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของตนมากเท่าใด ข้อมูลการวิจัยก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

คุณเป็นผู้ตัดสินใจ

ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตอบคำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์หรือไม่ แบบฟอร์มนี้เป็นแบบสมัครใจ คุณไม่จำเป็นต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์

Oregon Department of Revenue หวังว่าคุณจะตอบคำถามเหล่านี้เพื่อให้สามารถให้บริการคุณและชาวออริกอนทุกคนได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลของฉันจะได้ รับการปกป้องความ เป็นส่วนตัวอย่างไร

เราต้องการให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการตอบคำถามเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ข้อมูลของคุณเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด

เราจะรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ และจะมีเพียงบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ข้อมูลเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของคุณจะไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและบริษัทซอฟต์แวร์ด้านภาษีจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากช่วยเหลือคุณในการยื่นเรื่องขอคืนภาษีของคุณ

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับกรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS)

คุณสามารถขอรับเอกสารนี้ในภาษาอื่น ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ อักษรเบรลล์ หรือรูปแบบที่คุณต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อ dor.comms@dor.oregon.gov เพื่อส่งคำขอของคุณ